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เริ่มประชุม    เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  มาครบองค>ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย>)  แลFว จํานวน ๒๑ ท?าน    ดิฉันขออนุญาตอ?านประกาศ เรียกประชุมฯ ค?ะ  

ประกาศสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒   ประจําปP  ๒๕๖๑   
ตามมติท่ีประชุมสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ครั้งท่ี ๑ ประจําปP ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ไดFกําหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปP ๒๕๖๑ ต้ังแต?วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๑  นั้น 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใตFมาตรา ๒๒  แห?ง
พระราชบัญญัติองค>การบริหารส?วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกFไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒   จึงเรียกประชุมสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําปP ๒๕๖๑  ต้ังแต?วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖๑  ถึง
วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  มีกําหนด ๔๕ วัน   จึงประกาศใหFทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๘  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ลงชื่อ นายมะหะมะ  
วาแมดีซา  ประธานสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  

ลําดับต?อไปขอเรียนเชิญท?านประธานสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลา กล?าวเปRดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญค?ะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท?านสมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา และท?านผูFมีเกียรติ   
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท?าน ผมรูFสึกเปSนเกียรติและยินดีอย?างยิ่ง ท่ีไดFทําหนFาท่ีประธานสภาองค>การ

บริหารส?วนจังหวัดยะลา ในการเปRดประชุมสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลาในวันนี้  ซ่ึงเปSนการเปRดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปP ๒๕๖๑  
ตามท่ีสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดFกําหนดไวF คือ ต้ังแต?วันท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  ประกอบกับนายกองค>การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดFเสนอญัตติขอความเห็นชอบร?างขFอบัญญัติ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตลอดจนญัตติอ่ืนๆ 
ตามท่ีไดFบรรจุไวFในระเบียบวาระการประชุม เพ่ือใหFสมาชิกสภาไดFพิจารณาใหF
เปSนไปตามขFอระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขFอง และผมหวังเปSนอย?างยิ่งว?า ในหFวง
เวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญนี้ สภาจะไดFร?วมกันพิจารณาและปรึกษาหารือ
ในเรื่องต?าง ๆ ใหFเกิดประโยชน>สูงสุดแก?ประชาชนและทFองถ่ินต?อไป 

  บัดนี้  ไดFเวลาอันสมควรแลFว กระผมขอเปRดการประชุมสภาองค>การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปP  ๒๕๖๑ ณ บัดนี้ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ      
๑. วันนี้ยินดีตFอนรับคณะอาจารย>และเจFาหนFาท่ีและนักศึกษา  คณะ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา มนุษย>ศาสตร>และสังคมศาสตร> มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาร?วมเขFาฟWงการ
ประชุมสภาครับ ดFวยความยินดีครับ 

๒. เรื่องแจFงใหFทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดFวย การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค>กรปกครองส?วนทFองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขFอ ๒๔ ไดFแก? 

    - การประกาศใชFแผนพัฒนาทFองถ่ินสี่ปP (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๗, ครั้งท่ี 
๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และประกาศไวF ในแผนพัฒนาทFอง ถ่ินสี่ปP 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๓, ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑  สําหรับรายละเอียดตามเอกสาร ซ่ึงไดFวางไวFบนโต/ะของทุกท?านแลFว   

3. ขอแนะนําท?านรองปลัดองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาคนใหม?  
คุณรุ?งกานต>  สิริรัตน>เรืองสุข  อีกท?านหนึ่ง ผูFอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
คุณสรรเพชญ  กุลวิจิตร  ไดF ผอ.ท?านใหม?มาครับ ตอนนี้สภาฯ มี ผอ.แลFวนะ
ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป#  ๒๕๖๑   
เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ   

แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต 3 อ.บันนังสตา 
(นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) ทําหนFาท่ีแทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงาน

ผลการตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  ๔/

๒๕๖๑   วันอังคารท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หFองประชุม
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    

ผู0มาประชุม 
๑. นายมะรอซิ  รอยิง สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓   อ.ยะหา ประธานกรรมการ   
๒. นายอุสมาน  หะยีมะเร/ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง กรรมการ 
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 
๔. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปRนัง  กรรมการ     
๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ. บันนังสตา  กรรมการ 
๖.  นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   
     กรรมการและเลขานุการ  

ผู0ไม�มาประชุม  
๑. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา  กรรมการ   
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.   

เม่ือคณะกรรมการมาครบองค>ประชุมแลFว นายมะรอซิ  รอยิง 
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แทนเลขานุการคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนFาท่ีประธานในท่ีประชุม  
ตรวจรายงานการประชุม  ไดFกล?าวเปRดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดFชี้แจงใหF 

คณะกรรมการทุกท?านไดFตรวจสอบคําผิดคําถูก ตลอดจนเนื้อหาสาระ ว?าไดF
ใจความถูกตFองตรงกันหรือไม?  รวมท้ังการพิจารณาขอเสนอแกFไขขFอความ 
สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ 
ประจําปP ๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

ประธาน ไดFใหFเจFาหนFาท่ีเปRดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือทําการตรวจ
รายงานสภาฯ  จนแลFวเสร็จ  ปรากฏว?า ไม?มีการขอเสนอแกFไข  ขFอความ 
เพ่ิมเติมแต?ประการใด   เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล  ยูโซะ   
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  
ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสมาชิก ท?านใดจะเปลี่ยนแปลงแกFไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุม  เชิญครับ  ไม?มีการเปลี่ยนแปลงแกFไขนะครับ ถFาไม?มีผมจะขอมติท่ี
ประชุมครับ เชิญท?านเลขานุการสภานับองค>ประชุมครับ  ครบองค>ประชุมครับ 
๒๒ ท?านครับ ต?อไปผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท?านใดรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปP  ๒๕๖๑   เม่ือวันท่ี  ๑๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๑  โปรดยกมือครับ  รับรอง ๒๓  เสียงครับ มาเพ่ิมใหม?ครับ 
อีก ๑ ท?านครับ  สมาชิกท?านใดไม?รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปP  ๒๕๖๑   เม่ือวันท่ี  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โปรดยก
มือครับ  ไม?มีนะครับ งดออกเสียง ไม?มีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปSนเอกฉันท> รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปP ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน 
๒๓ เสียงครับ   

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ  ขอความเห็นชอบร�างข0อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     เชิญท?านนายก 
อบจ.ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายมุขตาร>  มะทา) กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายกองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดFวยวิธีงบประมาณขององค>กร
ปกครองส?วนทFองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหFทFองถ่ินจัดทําร?างขFอบัญญัติ
งบประมาณรายจ?ายประจําปP เสนอต?อสภาทFองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
ของทุกปP นั้น  
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นายก อบจ.ยะลา  บัดนี้   องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดFดําเนินการจัดทําร?าง
ขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จ
เรียบรFอยแลFว ตามรูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร>ขององค>กรปกครองส?วน
ทFองถ่ิน (e-LAAS) โดยไดFกําหนดการใชFจ?ายเงินเพ่ือการพัฒนาในดFานต?าง ๆ ใหF
เปSนประโยชน>แก?ประชาชนและทFองถ่ินเปSนสําคัญ ซ่ึงมีหลักการและเหตุผล
ประกอบร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ดังนี้ 

    หลักการ 
 งบประมาณรายจ?ายท้ังสิ้น  ๓๕๐,๗๙๐,๒๐๐ บาท 
 แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
 ด0านบริหารงานท่ัวไป 
  ๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม ๑๘๐,๔๐๒,๒๐๐ บาท 
  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 ด0านบริการชุมชนและสังคม 
  ๑. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม ๑๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๒. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห>  ยอดรวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๘๐,๓๕๕,๔๐๐ บาท 
  ๕. แผนงานสรFางความเขFมแข็งของชุมชน   

    ยอดรวม ๒๕,๖๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

    ยอดรวม ๑๖,๘๗๗,๐๐๐ บาท 
 ด0านการเศรษฐกิจ 
  ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม 
  ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม ๑๙,๖๑๖,๘๐๐ บาท 
 ด0านการดําเนินงานอ่ืน 
  ๑. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม ๑๐,๖๓๑,๘๐๐ บาท 
    เหตุผล 
  เพ่ือใชFในการดําเนินงานตามนโยบายของผูFบริหารองค>การบริหารส?วน

จังหวัดยะลา ท่ีไดFวางแผนไวFตามแผนพัฒนาทFองถ่ิน ตลอดปPงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จึงเสนอร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือใหFสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดไดFพิจารณาใหFความเห็นชอบ 
ตามมาตรา ๕๓ แห?งพระราชบัญญัติองค>การบริหารส?วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แกFไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ต?อไป  ขอขอบคุณครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ญัตติร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม?ไดFครับ ตามระเบียบขFอบังคับการประชุม ขFอ ๔๕ วรรคสาม สําหรับ
การประชุมสภาในวันนี้ จะใหFท่ีประชุมพิจารณาญัตติร?างขFอบัญญัติงบประมาณ
รายจ?าย ในวาระท่ี ๑ ครับ โดยใหFท่ีประชุมปรึกษาในหลักการแห?งร?าง
ขFอบัญญัติ และลงมติว?าจะรับหลักการแห?งร?างขFอบัญญัติหรือไม?นะครับ เชิญ
ท?านสมาชิกอภิปรายก?อนลงมติครับ  เชิญท?านมะรุสะดี  ครับ   

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  ท?านประธานครับ ในญัตติระเบียบวาระท่ี ๓ ครับ ตามท่ีท?านนายก
และคณะผูFบริหารไดFนําเสนอญัตติในวันนี้ ในเรื่องของขอความเห็นชอบร?าง
ขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันนี้ ซ่ึง
กระผมก็ไดFดูในรายละเอียดของร?างขFอบัญญัติฉบับนี้ สิ่งท่ีผมเห็นขFอสังเกต ต้ัง
ขFอสังเกตอยู?สองประการ ประการแรกครับ ปPนี้งบประมาณปP ๒๕๖๒ ปPนี้ กับปP
ท่ีแลFวครับ ๒๕๖๑ จะเห็นว?าปPนี้เรามีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนครับ ปP ๒๕๖๑ ท?าน
นายกไดFนําเสนอต?อสภาแห?งนี้ งบประมาณท้ังสิ้น ๓๔๗,๙๔๒,๘๐๐ บาท ซ่ึงปPนี้
ร?างขFอบัญญัติของปPนี้ก็คือ ๓๕๐,๗๙๐,๒๐๐ บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปPท่ีแลFวก็
โดยประมาณ ๓ ลFานบาทครับ นั่นก็หมายความว?าเราประมาณการรายไดFของปP
นี้ ก็คือจะเพ่ิมข้ึน ๓ ลFานบาท อาจจะเปSนส?วนหนึ่งท่ีท?านไดFนํานโยบายในเรื่อง
ของการจัดเก็บภาษีทะเบียนรถ ซ่ึงเรารณรงค>กันทุกปP ว?าใหFชาวยะลาใชF
ทะเบียนรถป̀ายยะลา และก็รถป̀ายเบตง เท?ากับว?าการดําเนินนโยบายท่ีท?านไดF
ทําไปนั้น ประสบความสําเร็จครับ ว?ารายไดFของเราเพ่ิมข้ึน สังเกตว?าจะเพ่ิมข้ึน
ทุกปP นั่นก็แสดงถึงว?าท?านไดFดําเนินนโยบายในเรื่องของการจัดหารายไดFเพ่ิม
ข้ึนมาสู?จังหวัดเราประสบความสําเร็จครับ นั่นประการท่ีหนึ่งครับ  ในเรื่องของ
รายละเอียดผมก็ไดFดูคร?าว ๆ ครับ ว?าโครงการหรือกิจกรรมต?าง ๆ นั้น คง
เปSนไปตามนโยบายท่ีท?านไดFนําเสนอต?อสภา และก็เปSนการแกFไขปWญหาความ
เดือดรFอนของพ่ีนFองประชาชนแทบท้ังสิ้นครับ ในฐานะท่ีผมเปSนสมาชิกสภา ผม
ก็เห็นชอบในการรับร?างขFอบัญญัติในครั้งนี้นะครับ ก็ขอเรียนสั้น ๆ ครับ 
ขอบคุณมากครับท?านประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  เชิญท?าน
เฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน  
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อ.เมือง 
ขออนุญาตดFวยความเคารพต?อท?านประธาน ใชFเวลาสั้น ๆ ท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับญัตติร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย  ประจําปPงบประมาณ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามท่ีทางฝbายบริหารไดFหยิบยกข้ึนมาของมาตรา ๕๒ และมาใชF
ตามมาตรา ๕๓ ของพระราชบัญญัติองค>การบริหารส?วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก?อนนั้นก็คงจะตFองขอชื่นชมกับทางฝbายบริหารและก็ทางขFาราชการท่ีเก่ียวขFอง
ในการจัดทําร?างในครั้งนี้ กระผมเองนั้นไดFนําเอกสารเท?าท่ีไดFรับจากกองกิจการ
สภาฯ ท่ีส?งใหFไปพิจารณาก?อนนะครับ อยากจะขออนุญาตเรียนว?า ก็พยายามท่ี
จะแลว?า ร?างในการใชFงบประมาณโดยประมาณ ๓๕๐ ลFานนั้น การใชFจ?าย
เปSนไปในลักษณะอย?างไร แค?ไหน แต?ก?อนท่ีจะกFาวเขFาไปในส?วนนั้น กระผม
อยากจะขออนุญาตหยิบยกประเด็นของขFอกฎหมายท่ีเก่ียวพันในท่ีมาของร?าง
ฉบับนี้ เพ่ือกราบเรียนท?านประธานสภาผ?านไปยังเพ่ือนสมาชิก จะไดFเห็นพFอง
ตFองกัน และก็จะไดFมีความเขFาใจในการประชุมครั้งนี้ว?า การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนFาท่ีขององค>การบริหารส?วนจังหวัด ตFองเปSนไปเพ่ือประโยชน>สูงสุด
ของประชาชน โดยใชFวิธีการบริหารกิจการบFานเมืองท่ีดี และใหFคํานึงถึงการมี
ส?วนร?วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค>การบริหารส?วนจังหวัด การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจFาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปRดเผยขFอมูลข?าวสาร ท้ังนี้ ใหFเปSนไปตามกฎหมายระเบียบ 
ขFอบังคับ ว?าดFวยการนั้น และหลักเกณฑ>วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
อันนี้คือ มาตรา ๔๕/๑ เหตุท่ีผมไดFนําพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขออนุญาตไดF
นํามากล?าวในการประชุมสภาของเรา เพ่ือจะใหFเพ่ือนสมาชิกไดFทราบว?า อํานาจ
หนFาท่ีขององค>การบริหารส?วนจังหวัดนั้น เรามีแค?ไหนอย?างไร กระทําไดFหรือไม? 
มันก็เลยพFองกันครับ กับญัตติท่ีทางฝbายบริหารภายใตFการนําของท?านนายกมุข
ตาร>   มะทา  ท่ีท?านไดFนําร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีไดFกล?าวว?า งบประมาณรายจ?ายท้ังสิ้น ประมาณ 
๓๕๐ ลFานเศษ กระผมอยากจะเรียนอย?างนี้ครับ องค>การบริหารส?วนจังหวัดของ
เราก็เปSนท่ีทราบกันดีว?า งบประมาณจริง ๆ แลFว เม่ือปPท่ีผ?านมาเพ่ือนสมาชิกก็
ไดFกล?าวถึงแลFวว?า งบประมาณการของเรานFอยกว?านี้ และก็ปPนี้ค?าใชFจ?าย
งบประมาณมากข้ึน เพียงแต?ว?าเม็ดเงินนั้นยังไม?แน?ครับ ว?าจะมากพอหรือไม?
ครับ แต?ดูจากแผนการเสนอญัตติแลFว ก็แลไดFว?าทางฝbายบริหารนั้น พยายามท่ี
จะเกลี่ยใหFครอบคลุม เพ่ือใหFเกิดประโยชน>สูงสุดกับพ่ีนFองประชาชนในจังหวัด
ยะลา และเราจะเห็นไดFว?างบประมาณบริหารงานท่ัวไป แผนบริหารท่ัวไป ใชFงบ
ถึงประมาณ ๑๘๐ ลFานเศษ ตรงนี้นั่นก็หมายความว?า มันมีหลายกรณีหลายเหตุ 
มันเลยใชFเม็ดเงินค?อนขFางเยอะ กลับเขFาไปในส?วนของความสงบเรียบรFอย เพียง
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงตรงนี้มันก็หมายความถึงว?า อํานาจหนFาท่ีของ
องค>การบริหารส?วนจังหวัดนั้น เราดูแลพ่ีนFองประชาชนในภาพกวFาง การใชF
งบประมาณ ๓๐๐ กว?าลFานนั้น  จริง ๆ แลFวมันนFอยนิด  เพราะฉะนั้น  โดยสรุป 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ความว?า การใชF อํานาจหนFาท่ีของฝbายบริหารในการเสนอญัตติ การใชF
งบประมาณ ประมาณ ๓๕๐ ลFานเศษนั้น ผมแลว?าสมประโยชน>ครับ และก็
ครอบคลุมท่ัวถึง ในทFายนี้ ผมอยากจะเสนอความเห็นอีกเพียงเล็กนFอยว?า เรา
อาจจะตFองเพ่ิมเติมแกFไข เพ่ือใหFสอดคลFองกับอนาคตของแผนฉบับนี้แลFว 
เพราะเชื่อว?าภัยพิบัติหรืออุทกภัยในจังหวัดยะลาของเรานั้น มันจะมีอยู?เนือง ๆ 
และแผนนี้เขFาใจว?าน?าจะตFองปรับใชFในอนาคต เขFาใจว?าเงิน ๓๕๐ ลFานเศษนั้น 
มันน?าจะยังนFอยไป อันนี้ความเห็นนะครับ ในวันนี้ผมก็เลยแลว?าญัตตินี้ ผมเห็น
ดFวย และก็ขออนุญาตชื่นชมเจFาหนFาท่ีผ?านท?านประธานสภา ผ?านไปยังฝbาย
บริหารและเจFาหนFาท่ี ท่ีไดFจัดทําร?างงบประมาณมาทันการ และก็ครอบคลุมสม
ประโยชน>ขององค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาของเรา ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสัณฑนพ  ครับ   
นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล   สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๒  
อําเภอเบตง ท?านประธานครับ วันนี้ถือว?าเปSนวันสําคัญอีกวันหนึ่งครับ ท่ีสมาชิก
เราจะไดFมาร?วมกันพิจารณาหรือว?ามาเสนอแนะ เก่ียวกับงบประมาณท่ีจะ
นํามาใชFในปP พ.ศ. ๒๕๖๒  ซ่ึงวันนี้ฝbายบริหารก็ไดFนําร?างใหFสมาชิกเราพิจารณา 
ในส?วนนี้เท?าท่ีผมไดFศึกษาในร?างนี้ ปPนี้ก็ไดFต้ังงบประมาณถึง ๓๕๐ ลFานเศษครับ 
เท?าท่ีดูแลFวครับว?า ก็มีโครงการต?าง ๆ ท่ีลงในพ้ืนท่ีจริง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
ก็ครอบคลุมท้ัง ๘ อําเภอของจังหวัดยะลาครับ ไม?ว?าจะเปSนโครงการงบลงทุน
เก่ียวกับงานไฟฟ̀าหรือว?างานถนน ซ่ึงก็มีมากประมาณ ๑๐ กว?าโครงการครับ 
โครงการเก่ียวกับดFานสาธารณูปโภค เช?น การขุดลอกคลองนั้น ก็ลงไปหลาย
โครงการ ซ่ึงทุกโครงการท่ีลงไปสู?พ้ืนท่ี พ่ีนFองประชาชนก็ไดFรับประโยชน>โดยตรง
ครับ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทางฝbายบริหารท่ีไดFเห็นความสําคัญไดFนําโครงการต?าง 
ๆ ลงในพ้ืนท่ีครับ มีขFอเสนอแนะอยู?เรื่องเดียวครับ ก็คือ หนFา ๘๐ ๑๕/๘๐ 
เก่ียวกับการจัดซ้ือกลFองวงจรปRดติดต้ังท่ีบ?อน้ํารFอนอําเภอเบตง ครับท?าน
ประธานครับ เปSนค?าติดต้ังระบบกลFองวงจรปRดบริเวณแหล?งท?องเท่ียวบ?อน้ํารFอน
อําเภอเบตง ซ่ึงต้ังงบถึง ๔๕๐,๐๐๐ บาท เท?าท่ีดูในรายละเอียด ก็ลองมาเฉลี่ย
แลFวก็ตกตัวหนึ่งประมาณหนึ่งหม่ืนกว?าบาท หม่ืนเจ็ดนะครับ ก็เปSนวงเงินท่ีสูง
พอสมควร แต?ก็เปSนการดีครับ ถFามีวงจรปRดในพ้ืนท่ีก็เปSนการป̀องปรามการก?อ
เกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีนะครับ ซ่ึงตรงนี้ผมก็เห็นดFวย แต?ก็มีความเปSนห?วงก็คือ
ว?า จุดท่ีตั้งชุดควบคุม หรือตัวบันทึก มีสถานท่ีไวFตรงไหน เพราะเท?าท่ีทราบก็คือ 
บ?อน้ํารFอนตรงนั้นในส?วนของรีสอร>ท ซ่ึงเราก็ใหFเขาสัมปทานเช?าไปแลFว เราจะ
ไปไวFท่ีนั่นมันก็คงไม?สะดวก ในส?วนท่ีเปSนสาธารณะ หรือจุดป̀อมยาม ผมก็ไม?
แน?ใจว?ามีเจFาหนFาท่ีรักษาความปลอดภัยอยู?ในพ้ืนท่ี แต?เท?าท่ีผมดู ๆ แลFว ก็คือ 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล ยังไม?มีสถานท่ีใหFชุดรักษาความปลอดภัยอยู?ประจําตรงนั้นน?าจะยังไม?มี ก็เลยมี
ความเปSนห?วงว?า ถFามีชุดนี้แลFว ท่ีจะไปติดต้ังตรงนี้ จะไปติดต้ังตรงไหน ก็ขอ
อนุญาตเสนอความคิดเห็นเพียงเท?านี้ครับ ขอบคุณครับท?านประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท?านสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  ไม?มีนะ
ครับ ถFาไม?มี เรียนเชิญท?านนายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน
กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ก?อนอ่ืนก็ตFองขอขอบคุณทาง
สมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ท่ีวันนี้มาร?วมประชุมอย?างพรFอม
เพรียงครับ ก็คิดว?าทุกท?านก็คงจะใหFความสําคัญในเรื่องของขFอบัญญัติ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เนื่องจากว?า
งบประมาณในส?วนต?าง ๆ ก็เพ่ือท่ีจะไปแกFปWญหาความเดือดรFอนของพ่ีนFอง
ประชาชน และอีกประการหนึ่งก็คือ เพ่ือท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีใหFครอบคลุมทุก
อําเภอ ท้ัง ๘ อําเภอ แต?ท?านสมาชิกก็คงจะทราบในเรื่องขFอจํากัด ในเรื่อง
งบประมาณท่ีเปSนงบประมาณรายจ?าย ท่ีนําเสนอในวันนี้ เพราะว?าจะตFอง
สอดคลFองกับงบประมาณรายรับท่ีผ?านมา ซ่ึงท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติจาก
อําเภอบันนังสตาก็ไดFอภิปรายแลFวว?า ปPนี้งบประมาณรายจ?ายประจําปP ๒๕๖๒ 
ท่ีนําเสนอต?อสภาในวันนี้ สูงกว?างบประมาณในปP ๒๕๖๑  ในปP ๒๕๖๑ ก็
ประมาณ ๓๔๗ ลFาน แต?วันนี้เราเสนองบประมาณรายจ?าย ๓๕๐ ลFาน ก็
หมายความว?า สูงกว?าปPท่ีแลFว ๓ ลFาน อันนี้ก็มาดูประมาณการรายรับในปP 
๒๕๖๑ เพ่ือท่ีจะไปประมาณการรายรับในปP ๒๕๖๒ ซ่ึงภาษีจัดสรรตาม
กฎหมาย เช?น  ภาษีลFอ เลื่ อน ภาษี ตาม พ.ร .บ .การกระจายอํานาจ 
ภาษีมูลค?าเพ่ิม หรือเงินอุดหนุนท่ัวไปต?าง ๆ นั้น ก็อยู?ในประมาณการท่ี
ใกลFเคียงกับปPท่ีผ?านมา งบประมาณ ประมาณการรายรับท่ีเราประมาณการใหF
สูงกว?าปPท่ีผ?านมาก็คือ ภาษีลFอเลื่อน หรือภาษีรถยนต> ปPท่ีแลFวประมาณการ 
๑๐๗ ลFาน แต?ปPนี้เราประมาณการ ๑๑๒ ลFาน ซ่ึงอันนี้ก็เปSนภาษีท่ีเราพยายาม
รณรงค>ใหFคนยะลามาใชFป̀ายทะเบียนยะลา และป̀ายเบตง เงินเหล?านี้ก็จะเปSน
รายไดFขององค>การบริหารส?วนจังหวัดครับ ประมาณการท่ีสูงข้ึนก็เปSนไปตาม
สมาชิกอาจจะใหFขFอสังเกตก็คือว?า เรารณรงค>แลFวพ่ีนFองประชาชนมีความเขFาใจ
และก็มีจิตสํานึกในเรื่องท่ีจะทําใหFรายไดFของทFองถ่ินนั้น มีมากข้ึน เพ่ือท่ีจะนํา
ภาษีเหล?านี้มาแกFปWญหา และก็มาพัฒนาทFองถ่ิน ซ่ึงทุก ๆ ครั้งท่ีเรามีโอกาสไป
ทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนมารวมกันเปSนจํานวนมาก เราก็พยายามท่ีจะ
สอดแทรกในเรื่องของภาษีลFอเลื่อนหรือภาษีรถยนต> เพ่ือท่ีจะใหFภาษีตรงนี้
สามารถท่ีจะเปSนภาษีท่ีไดFมีส?วนในการพัฒนาจังหวัดยะลาของเรา จากการ
ประชาสัมพันธ>  จากการรณรงค>  ก็ทําใหFพ่ีนFองประชาชนหลาย ๆ ส?วน มีความ 
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นายก อบจ.ยะลา เขFาใจ แลFวก็พยายามท่ีจะเปลี่ยนป̀าย จากป̀ายของจังหวัดอ่ืน มาใชFป̀ายของ
จังหวัดยะลา และเบตง เพราะฉะนั้น ประมาณการตรงนี้ ถFาเรามาดูยFอนหลัง
แลFว รายรับตรงนี้จะสูงข้ึนเรื่อย ๆ แต?เนื่องจากการจัดสรรภาษีลFอเลื่อนและ
ภาษีรถยนต>นั้น มีการเปลี่ยนแปลงทุกปP จากท่ีเราเคยไดF ๑๐๐ เปอร>เซ็นต> สอง
ปPท่ีผ?านมาคณะกรรมการกระจายอํานาจก็จัดสรรใหม? ทบทวนใหม? ก็ใหF อบจ.
ไดFรับ ๘๐ เปอร>เซ็นต> อบต. จัดสรรใหF ๒๐ เปอร>เซ็นต> จํานวนท่ีเราเคยไดF 
๑๒๐ ลFาน ๑๒๐ กว?าลFาน มันก็จะลดลงไป แต?ไม?ไดFหมายความว?าภาษีตรงนี้มัน
ลดนFอยลง ภาษีตรงนี้เพ่ิมข้ึน แต?เนื่องจากการจัดสรรมันมีการทบทวนอยู?ทุกปP 
จาก ๑๐๐ เปอร>เซ็นต> เราก็เหลือแค? ๘๐ เปอร>เซ็นต> เพราะฉะนั้น ประมาณ
การ ๑๑๒ ลFาน ก็แสดงว?าภาษีตรงนี้มันตFอง ๑๕๐ ลFาน เพราะ ๒๐ เปอร>เซ็นต> 
เกือบ ๆ ๑๕๐ ลFาน ๒๐ เปอร>เซ็นต>นั้น ก็ตFองแบ?งใหFกับ อบต. แทนท่ี อบจ.จะ
รับ ๑๐๐ เปอร>เซ็นต>นะครับ สําหรับงบประมาณในการท่ีองค>การบริหารส?วน
จังหวัดสามารถท่ีจะไปลงทุนในเรื่องของโครงสรFางพ้ืนฐานต?าง ๆ นั้น เราก็มีอยู?
ประมาณ ๑๐๐ กว?าลFาน ๘ อําเภอ จะใหFไดFทุกตําบลทุกหมู?บFาน ก็มีขFอจํากัด
หลายอย?าง แต?ก็จะพยายามจัดสรรใหFครอบคลุมทุกเขตทุกอําเภอ และก็
พยายามท่ีจะดูยFอนหลัง ในเรื่องของงบประมาณ เช?น เงินจ?ายขาด ในเรื่องของ
เงินเหลือจ?ายอะไรต?าง ๆ นั้น เราก็จะพยายาม ไม?มีตรงนี้ก็อาจจะไปอยู?ใน
งบประมาณเหลือจ?าย หรือไปอยู?ในงบประมาณจ?ายขาดเงินสะสม ก็พยายามท่ี
จะกระจายใหFทุกพ้ืนท่ี และก็จะพยายามไม?ใหFกระจุกอยู?ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง
ครับ ท่ีผ?านมาก็พยายามท่ีจะสนองความตFองการของพ่ีนFองประชาชน ท่ีไดFจาก
การทําเวทีประชาคม พยายามนํางบประมาณส?วนหนึ่งไปดําเนินการใหF
สอดคลFองกับความตFองการจากคณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด พยายามท่ีจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหFเปSนไปตามการรFองขอผ?าน ของพ่ี
นFองประชาชนผ?านสมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดในพ้ืนท่ีต?าง ๆ แต?
ถามว?าเราสามารถดําเนินการใหFครบทุกกระบวนการทุกข้ันตอน หรือ ๑๐๐ 
เปอร>เซ็นต> ท้ังหมดไดFไหม มันไม?ไดF ไม?ไดFเพราะอะไร ไม?ไดFในลักษณะของ
งบประมาณของเรามีขFอจํากัดของรายรับ ๓๕๐ ลFาน ถFาเราดูตัวเลข ๓๕๐ ลFาน 
แต?เปSนเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค>ก็เกือบ ๕๐ ลFาน ซ่ึงเงินเหล?านี้ก็ตFอง
ดําเนินการเปSนไปตามวัตถุประสงค>ท่ีเขาจัดสรรมา เช?น เงิน อสม. ๓๐ กว?าลFาน 
เกือบ ๔๐ ลFาน เงินในเรื่องของการสรFางขวัญกําลังใจใหFขFาราชการในพ้ืนท่ี ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใตF ท่ีเราเรียกว?าเงินเสี่ยงภัย อันนี้ก็อุดหนุน เงินการศึกษา
อะไรต?าง ๆ อันนี้ก็อุดหนุนมา เงิน ๓๕๐ ลFาน ส?วนหนึ่งประมาณเกือบ ๕๐ 
ลFาน ก็จะเปSนเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค> ซ่ึงเราก็ไม?สามารถท่ีจะไป
ดําเนินการตามอํานาจหนFาท่ี เหมือนกับเงินอุดหนุนท่ัวไป อันนี้ก็คิดง?าย ๆ คือ 
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นายก อบจ.ยะลา เรามีเงินอยู?ประมาณ ดูตัวเลขคือ ๓๕๐ ลFานจริง แต?เรามีตัวเลขประมาณ ๑๐๐ 
ลFาน ถFาจะเอาตัวเลขกลม ๆ เรามีเงินท่ีจะไปดําเนินการใหFสอดคลFองหรือ
ดําเนินการตามความตFองการของพ่ีนFองประชาชนในพ้ืนท่ี ผ?านสมาชิกสภา
องค>การบริหารส?วนจังหวัด ผ?านกํานันผูFใหญ?บFาน ผ?านผูFนําศาสนา หรือผ?านเวที
ประชาคม หรือผ?านคณะกรรมการต?าง ๆ ท่ี อบจ.มีอยู?  แค? ๑๐๐ ลFาน 
เพราะฉะนั้น ๑๐๐ ลFาน เรื่องท่ีมาขอหรือเรื่องท่ีเสนอมา เพ่ือใหF อบจ.
ดําเนินการนั้น มันไม?สามารถท่ีจะดําเนินการไดFครบทุกเรื่อง ก็พยายามท่ีจะ
จัดสรรไปตามความเดือดรFอน ตามภารกิจท่ีเห็นว?ามีความสําคัญ อันไหนท่ีคิดว?า
ยังสามารถท่ีจะดําเนินการ โดยการใชFบุคลากรท่ีมีอยู?ใน อบจ.ก็ดําเนินการใน
ลักษณะแกFปWญหาเฉพาะหนFา อย?างเช?น เรื่องถนนหนทาง  ต?าง ๆ ถFาจะ
ปรับปรุงใหม?เพ่ือใหFเกิดความสะดวกสบาย เพ่ือใหFพ่ีนFองประชาชนไม?เดือดรFอน
ในการสัญจรไปมานั้น เงิน ๑๐๐ ลFาน มันไม?พอ เพราะเรามีถนนถ?ายโอนท่ีอยู?
ในภารกิจในความรับผิดชอบของ อบจ.ประมาณ ๘๐ กว?าสาย ถFาเรามาดู
งบประมาณส?วนนี้ เราไม?มีเรื่องปรับปรุงถนนถ?ายโอนเลย ทําไมท่ีไม?มี หนึ่ง 
เพราะเราจ?ายขาดเงินสะสม ซ่ึงกําลังอยู?ในข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจFาง
ประมาณ ๕๐, ๖๐ ลFาน อีกส?วนหนึ่งเราก็เอาโครงการถนนถ?ายโอนไปขอ
งบประมาณจากกรมส?งเสริมฯ ซ่ึงคิดว?าทุกปPเราก็จะไดFมาปรับปรุงไม?ตํ่ากว?า 
รวมท้ังเงินจ?ายขาด รวมท้ังงบประมาณเหลือจ?ายแลFวก็ประมาณ ๑๐ กว?าสาย 
ท่ีเราสามารถดําเนินการไดF ถFาเราเอาถนนถ?ายโอนมาอยู?ในขFอบัญญัติปกติ 
รายจ?ายขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?ายปกตินั้น มันก็ไม?สามารถท่ีจะไป
ดําเนินการเรื่องอ่ืน ซ่ึงเปSนความตFองการของพ่ีนFองประชาชนเช?นเดียวกัน 
ขFอจํากัดอันนี้ท?านสมาชิก ผมเคยพูดอยู?แลFวว?า ท่ีจริงเราจะมีเงินในการพัฒนา
หรือเงินในเรื่องของการแกFปWญหาประมาณ ๑๕๐ กว?าลFาน แต?เนื่องจากว?าทุกปP
เราจะตFองนําเงิน ๔๐ ลFาน ไปต้ังไวFเพ่ืองบเลือกต้ัง เพราะฉะนั้น ปPท่ีแลFวมีแลFว 
๔๐ ลFาน ปPนี้ก็ตFองเอาอีกมาต้ังอีก ๔๐ ลFาน เงิน ๔๐ ลFาน ก็เปSนเงินท่ีมาต้ัง
เพ่ือท่ีจะดําเนินการเม่ือมีการเลือกต้ังระดับทFองถ่ิน แต?ทุกปPท่ีเราต้ังนั้น เราก็
สามารถท่ีจะนําเงินเหล?านี้มาดําเนินโครงการหลังจากท่ีเราเห็นว?า ไม?มีการ
เลือกต้ัง ก็คือในช?วงเดือนกันยายน ปPนี้ถนนท่ีไม?มีอยู?ในขFอบัญญัติปP ๖๒ ถFาเรา
สามารถนําเงิน ๔๐ ลFาน ในช?วงปลายเดือนกันยายน เราก็จะไดFไปดําเนินการใน
เรื่องถนนถ?ายโอน ท่ีพ่ีนFองประชาชนเขามีความเดือดรFอน แต?ถามว?าถFามี
หนังสือรFองเรียนเขFามา อบจ.ดําเนินการโดยวิธีการไหน อันไหนท่ีเราเห็นว?ามี
งบประมาณท่ีจะจัดสรรไดFในทันทีทันใด เราก็พยายามท่ีจะจัดสรรใหFมีการ
ปรับปรุงซ?อมแซม แต?ถFาเราเห็นว?าไม?มีงบประมาณ เราก็จะใชFวิธีการซ?อมปะ 
โดยบุคลากรของกองช?าง  ก็เปSนการแกFปWญหาในเรื่องของความเดือดรFอนของพ่ี 
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นายก อบจ.ยะลา นFองประชาชน อีกอย?างหนึ่ ง ก็พยายามท่ีจะทําโครงการ เ พ่ือเสนอขอ
งบประมาณถ?ายโอนจากกรมส?งเสริมการปกครองทFองถ่ินใหFไดFมากท่ีสุดเท?าท่ีจะ
มากไดF ปPนี้มีงบเหลือจ?าย ปP ๖๑ ของกรม เราก็ไดFงบประมาณจากกรมมา ๑ 
สาย ก็คือ บFานเนียง-กือยา ประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เปSนเงินอุดหนุน
จากกรมส?งเสริม เปSนเงินเหลือจ?ายปP ๖๑ ก็จะดําเนินการเม่ือมีหนังสือสั่งการ
จากทFองถ่ินจังหวัด ลักษณะของการดําเนินการ เพ่ือท่ีจะใหFปWญหาในเรื่องของ
ถนนหนทาง ซ่ึงถือว?าเปSนปWญหาใหญ? และก็ชาวบFานก็จะมีช?องทางในการท่ีจะ
รFองเรียนหลายช?องทาง  ถFาเราสามารถท่ีจะแกFปWญหาเหล?านี้  เรื่องรFองเรียน
ต?าง ๆ ท่ีมายัง อบจ.ก็คงจะลดนFอยลง เพราะผมดูแลFวส?วนใหญ?พ่ีนFอง
ประชาชนเขาจะรFองเรียน เรื่องถนนเปSนส?วนใหญ? แลFวก็ปฏิเสธไม?ไดFเพราะถนน
เหล?านั้น เปSนถนนท่ีอยู?ในความรับผิดชอบของ อบจ. ไม?มีงบประมาณท่ีจะไป
ปรับปรุงใหFมันดี ก็ตFองพยายามไปแกFไขความเดือดรFอนเฉพาะหนFา เช?น เปSน
หลุมเปSนบ?อก็พยายามท่ีจะไปปะไปซ?อม ซ่ึงเราก็ดําเนินการอยู?ต?อเนื่องตลอดปP
อยู?แลFว วันนี้ก็พยายามท่ีจะอธิบายว?า งบประมาณรายจ?ายท่ีเราต้ังไวF ๓๕๐ 
ลFาน ก็เปSนการประมาณการจากรายรับปP ๖๑ เพราะฉะนั้น รายรับปP ๖๑ ซ่ึง
เราคิดว?าสูงกว?าปPท่ีผ?านมา ก็คือ งบภาษีท่ีไดFมาจากภาษีรถยนต>หรือภาษี
ลFอเลื่อน ซ่ึงประมาณการสูงกว?า ๕ ลFาน งบประมาณปPนี้สูงกว?าปPท่ีแลFว ๓ ลFาน 
แต?เราประมาณการภาษีลFอเลื่อนภาษีรถยนต>นั้น ๕ ลFาน ทําไม ๕ ลFาน และ
ทําไมสูง ๓ ลFาน มันก็อาจจะมีตัวภาษีอันไหนท่ีมันลดลง ท่ีเราประมาณการ
ลดลง เพราะฉะนั้น สูงตรงนี้ ๕ ลFาน แต?ทําไมงบประมาณรายจ?ายสูงแค? ๓ ลFาน 
บางหมวดอาจจะลดจากเดิมเช?น บุหรี่นี้ลดอยู?เรื่อย ๆ จาก ๔, ๕ ลFาน ปPนี้
ประมาณการแค? ๒ ลFาน อันนี้คือปWญหาในเรื่องของบุหรี่ พวกเราก็ทราบแลFวว?า
ทําไมภาษีบุหรี่ถึงลดลง หนึ่งก็คือมีบุหรี่ท่ีไม?เสียภาษีนี้มาก อีกอย?างภาษีบุหรี่ 
เม่ือการบริโภคของพ่ีนFองประชาชนนFอยลง ขายไดFนFอยลงภาษีก็นFอยลง 
เพราะฉะนั้น ภาษีตรงนี้อาจจะตFองลดทุกปP ก็คิดว?าท?านสมาชิกคงดูรายละเอียด
และก็วันนี้ท?านสมาชิกมีปWญหาอันใดจะสอบถาม ผมในฐานะผูFบริหาร ท?านรอง
นายกในฐานะผูFช?วยผูFบริหาร ก็เตรียมพรFอมในการท่ีจะตอบคําถาม เพ่ือใหFท?าน
สมาชิกไดFมีความเขFาใจ ประเด็นใดท่ีชี้แจงในท่ีประชุมไม?ไดF ก็อาจจะตFอง
สอบถามไปยัง ผอ. ทางปลัด รองปลัด และก็จะมาตอบเปSนการเฉพาะหรือ
อาจจะมาตอบในวาระพิจารณา ๒, ๓ อีกครั้งหนึ่งก็ไดF ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือสอบถามครับ เชิญครับ มี 
ไหมครับ ไม?มีนะครับ ถFาไม?มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ เชิญท?านเลขานุการสภา 
นับองค>ประชุมครับ  องค>ประชุม  ๒๓ ท?านครับ ครบองค>ประชุมครับ ต?อไปผม
จะขอมติท่ีประชุมครับ  ในข้ันรับหลักการนะครับ สมาชิกท?านใดรับหลักการ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  แห?งร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โปรดยกมือครับ  รับหลักการ ๒๓ เสียง    สมาชิกท?านใดไม?รับหลักการแห?งร?าง
ขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โปรดยกมือ
ครับ  ไม?รับหลักการ ไม?มี  งดออกเสียง ไม?มีครับ  

มติท่ีประชุม รับหลักการแห?งร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รับหลักการ ๒๓ เสียง ไม?รับหลักการ ไม?มี  
งดออกเสียง ไม?มีนะครับ  มติเปSนเอกฉันท>ครับ 

    ต?อไป ใหFท่ีประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร?างขFอบัญญัติ เพ่ือ
พิจารณาร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ ๒๕๖๒   
และใหFกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไม?นFอยกว?า ๒๔ ชั่วโมงนับแต?รับ
หลักการ เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงการเลือกคณะกรรมการครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  คณะกรรมการแปรญัตติร?างขFอบัญญัติ  จะตFองประกอบดFวยสมาชิก
สภาองค>การบริหารส?วนจังหวัด มีจํานวนไม?นFอยกว?า ๓ คน แต?ไม?เกิน ๗ คน 

  โดยใหFสมาชิก หรือผูFบริหารเสนอชื่อสมาชิกซ่ึงอยู?ในท่ีประชุม ในกรณี
ท่ีสมาชิกเปSนผูFเสนอตFองมีสมาชิกรับรองไม?นFอยกว?าสองคน ส?วนกรณีท่ีผูFบริหาร
เปSนผูFเสนอไม?ตFองมีผูFรับรอง 

  การเสนอชื่อใหFเสนอไดFโดยไม?จํากัดจํานวน เวFนแต?ท่ีประชุมมีมติเปSน
อย?างอ่ืนและใหFนําวิธีการเลือกตามขFอ ๑๒ มาใชFบังคับโดยอนุโลม  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ต?อไปใหFท่ีประชุมเสนอ ว?าคณะกรรมการแปรญัตติร?างขFอบัญญัติมี
จํานวนก่ีคน พรFอมผูFรับรองไม?นFอยกว?าสองคน เชิญครับ เชิญท?านมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร?างขFอบัญญัติ มีจํานวน ๕ คน
ครับ ขอผูFรับรองดFวยครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูFรับรองถูกตFอง  มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปSนอย?างอ่ืนไหมครับ ไม?มี
นะครับ ถFาไม?มี มติท่ีประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติร?างขFอบัญญัติ  มีจํานวน 
๕ คน   ต?อไปใหFท่ีประชุมเสนอรายชื่อผูFท่ีเห็นสมควรเปSนคณะกรรมการแปร
ญัตติร?างขFอบัญญัติ พรFอมผูFรับรองไม?นFอยกว?าสองคน โดยการเสนอใหFเสนอที
ละคนจนครบ จํานวน ๕ คน เชิญเสนอคนท่ีหนึ่งครับ  เชิญท?านมะรุสะดี   

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง  คือ  
ท?านนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง เปSน
คณะกรรมการ ขอผูFรับรองดFวยครับ   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูFรับรองถูกตFอง  ผูFถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   เรียนท?านประธานท่ีเคารพ ยินยอมครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปSนอย?างอ่ืนอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ถFาไม?มี  

มติท่ีประชุม  เสนอคนเดียวถือว?าไดFรับเลือก ต?อไปเสนอคนท่ีสองครับ เชิญ
ท?านนิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสอง คือ ท?าน มะรุสะดี  ดี
สาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อําเภอบันนังสตา    เปSนคณะกรรมการ 
ขอผูFรับรองดFวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูFรับรองถูกตFอง  ผูFถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนท?านประธานท่ีเคารพ ยินยอมครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปSนอย?างอ่ืนอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ถFาไม?มี  

มติท่ีประชุม  เสนอคนเดียวถือว?าไดFรับเลือก ต?อไปเสนอคนท่ีสามครับ เชิญ
ท?านไพซอล ครับ 

นายไพซอล  ดามาอู  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายไพซอล  ดามาอู สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเบตง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม คือ ท?านมะฮะมะยู
โซ/ะ  ปาแว สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง  เปSนคณะกรรมการ 
ขอผูFรับรองดFวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูFรับรองถูกตFอง  ผูFถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายมะฮะมะยูโซMะ  ปาแว   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ ยินยอมครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปSนอย?างอ่ืนอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ถFาไม?มี  

มติท่ีประชุม  เสนอคนเดียวถือว?าไดFรับเลือก ต?อไปเสนอคนท่ีสี่ ครับ เชิญท?าน
สมัง ครับ 

นายสมัง  สะระยะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายสมัง  สะระยะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอบันนังสตา 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสี่ คือ ท?านมะลาวี  บิงดอ
เล/าะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง    เปSนคณะกรรมการ ขอผูF
รับรองดFวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูFรับรองถูกตFอง  ผูFถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายมะลาวี  บิงดอเลMาะ   เรียนท?านประธานท่ีเคารพ  ยินยอมครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปSนอย?างอ่ืนอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ถFาไม?มี  
มติท่ีประชุม  เสนอคนเดียวถือว?าไดFรับเลือก ต?อไปเสนอคนท่ีหFา ครับ เชิญท?าน
มะลาวี ครับ 

นายมะลาวี  บิงดอเลMาะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมะลาวี  บิงดอเล/าะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหFา คือ ท?านสมัง  สะระยะ  
สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอบันนังสตา    เปSนคณะกรรมการ ขอผูF
รับรองดFวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูFรับรองถูกตFอง  ผูFถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายสมัง  สะระยะ   เรียนท?านประธานท่ีเคารพ  ยินยอมครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปSนอย?างอ่ืนอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ถFาไม?มี  

มติท่ีประชุม  เสนอคนเดียวถือว?าไดFรับเลือก   ครับ ไดFคณะกรรมการครบ
จํานวน ๕ คน นะครับ   
 สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร?างขFอบัญญัติ จํานวน ๕ คน ไดFแก? 
 ๑. นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  

๒. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ 
๓. นายมะฮะมะยูโซ/ะ  ปาแว 

 ๔. นายมะลาวี  บิงดอเล/าะ 
 ๕. นายสมัง  สะระยะ 
 ต?อไปใหFท่ีประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร?างขFอบัญญัติ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตFองไม?นFอยกว?า 
๒๔ ชั่วโมง นับแต?รับหลักการ เชิญเสนอครับ เชิญท?าน นิลุกมาน  ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ครับ ขอผูFรับรองดFวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูFรับรองถูกตFอง มีท?านใดจะเสนอเปSนอย?างอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ  ถFา
ไม?มีเสนอคนเดียวเปSนเอกฉันท>นะครับ กําหนดเสนอคําแปรญัตติ วันท่ี ๑๕ – 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของแต?ละวันนะครับ  ต?อไป  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ�ช้ีวัดและค�าเปOาหมายข้ันต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา ประจําป# ๒๕๖๑  เชิญท?านนายก เสนอญัตติ
ครับ 
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นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา สําหรับญัตติในระเบียบวาระท่ี ๔ 
ญัตติ รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ>ชี้วัดและ
ค?าเป̀าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค>การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา ประจําปP พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมขออนุญาตใหF ท?านรองนายก ท?าน ดร.
ระเด?น  สะมะแอ เปSนผูFเสนอญัตติครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับอนุญาตครับ เชิญท?านรองนายกครับ เชิญท?านมะดารี     ท?านรอง
ประธานสภา ข้ึนมาทําหนFาท่ีประธานสภาครับ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านรองนายก ครับ 
(นายมะดารี  ยะยือริ) 
รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายระเด?น  สะมะแอ)  กระผมนายระเด?น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดFรับมอบหมายจากท?าน

นายก อบจ.ยะลา เพ่ือเสนอญัตติ รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ>ชี้วัดและค?าเป̀าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ประจําปP พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ดFวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหFแก?องค>กรปกครองส?วน
ทFองถ่ิน (ก.ก.ถ.) ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ไดFมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององค>กรปกครองส?วนทFองถ่ิน (อปท.) ระยะ ๓ ปP (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
และใหFสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหFแก?องค>กรปกครองส?วน
ทFองถ่ิน (สํานักงาน ก.ก.ถ.) นําเกณฑ>ชี้วัดและค?าเป̀าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. จํานวน ๔๔๒ ตัวชี้วัด ไปใชFในการประเมิน 
อปท. ซ่ึงสํานักงาน ก.ก.ถ. ไดFพิจารณาคัดเลือกเกณฑ>ชี้วัด สําหรับใชFประเมิน
องค>การบริหารส?วนจังหวัดในปP พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒๔ ตัวชี้วัด สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สํานักงาน ก.ก.ถ. จึงขอความร?วมมือองค>การ
บริหารส?วนจังหวัด ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และ
ดําเนินการบันทึกขFอมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน ๒ แบบ ไดFแก? แบบ 
อบจ.๑  และแบบ อบจ.๒-๑ ถึง  ๒-๖  ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ>
ชี้วัดฯ ซ่ึงเปRดเขFาใชFระบบไดF ต้ังแต?วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และใหF
ดําเนินการใหFแลFวเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ สํานักงาน ก.
ก.ถ .  จะถือว?าขFอมูลดังกล?าว เปSนขFอมูล ท่ี ถูกตFองสําหรับใชF เปSนเกณฑ>
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ
ต?อไป 
 ข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
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รองนายก อบจ.ยะลา   ๑. แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  โดยใหFผูFบริหารของ อบจ.
หรือผูFทําหนFาท่ีรักษาการแต?งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบดFวย
ผูFแทนส?วนงานตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะในแต?ละดFาน จํานวน ๘ ดFาน 
ในการรวบรวมขFอมูล 
 ๒. ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข0อมูล  โดยใหF
คณะกรรมการประเมินตนเองในแต?ละดFานรวบรวมขFอมูลตามแบบติดตามและ
ประเมินผลท่ีกําหนด จํานวน ๒ แบบหลัก คือ 
     ๒.๑ แบบ อบจ.๑ เปSนแบบสําหรับการรวบรวมขFอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
     ๒.๒ แบบ อบจ.๒ ประกอบดFวย แบบ อบจ.๒-๑ ถึง ๒-๖ จํานวน 
๖ แบบ สําหรับการรวบรวมขFอมูลการจัดบริการสาธารณะ  
 ๓. เสนอผลการประเมินตนเองให0ผู0บริหาร อบจ.ทราบและรับรอง  
เม่ือคณะกรรมการประเมินตนเองในแต?ละดFานไดFรวบรวมขFอมูลการประเมิน
ตนเองเรียบรFอยแลFว ใหFเสนอผูFบริหาร อบจ.ทราบผลการดําเนินงานของ อบจ.
ตามเกณฑ>ชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกตFองของขFอมูล 
 ๔. ส�งผลการประเมินให0 สํานักงาน ก.ก.ถ.  เม่ือผูFบริหาร อบจ.ไดF
รับรองผลการประเมินแลFว ใหFจัดส?งผลการประเมินตนเองตามแบบติดตาม
ประเมินผลใหFสํานักงาน ก.ก.ถ. ทราบ ทางระบบอนนไลน> 
 ๕. นําข0อมูลท่ีได0รับจากการประเมินตนเองรายงานท่ีประชุมสภา
ของ อบจ.  เพ่ือใหFทราบผลการปฏิบัติงานของ อบจ.ภายหลังการจัดส?งผลการ
ประเมินตนเองใหFสํานักงาน ก.ก.ถ.แลFว 
 ๖. แจ0งผลการประเมินตนเองให0ประชาชนทราบ 
 คณะกรรมการประเมินผลตนเองขององค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา 
โดยมีนายกองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เปSนประธานกรรมการ และ
ผูF อํานวยการกองแผนและงบประมาณ เปSนกรรมการและเลขานุการ ไดF
ดําเนินการรวบรวมขFอมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ>ชี้วัดและค?า
เป̀าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค>การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา ประจําปP พ.ศ. ๒๕๖๑  และผูFบริหารองค>การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลา ไดFลงนามรับรองความถูกตFองของขFอมูลเรียบรFอยแลFว เพ่ือใหFการ
ดําเนินการประเมินตนเองฯ เปSนไปตามข้ันตอนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหFแก?องค>กรปกครองส?วนทFองถ่ิน (สํานักงาน ก.ก.ถ.) กําหนด 
จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ>ชี้วัดและ
ค?าเป̀าหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค>การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา ประจําปP พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือใหFสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลาทราบ ดังนี้ 
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รองนายก อบจ.ยะลา   ๑. แบบ อบจ.๑ ขFอมูลพ้ืนฐานขององค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา 
ประกอบดFวย ๗ ดFาน คือ ๑) ดFานโครงสรFางพ้ืนฐาน ๒) ดFานผังเมือง ๓) ดFาน
สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ๔) ดFานการศึกษา ๕) ดFานการ
จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ๖) ดFานการส?งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท?องเท่ียว และการลงทุน ๗) ดFานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอม โดยมีรายละเอียดขFอมูล ประกอบดFวย 
      - รายการขFอมูล ๗ ดFาน 
      - หน?วยนับ 
      - ขFอมูล ณ ปP พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีดําเนินการ 
      - แหล?งขFอมูล อปท.เอง, จากแหล?งอ่ืน 
      - ไม?มีบริการสาธารณะ 
  ๒. แบบ อบจ.๒-๑ ถึง ๒-๖  ประกอบดFวย ๖ แบบ ๒๐ ภารกิจ โดยมี
เกณฑ>การประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ ดังนี้ 
      - รายการขFอมูลแต?ละภารกิจ 
      - หน?วยนับ 
      - จํานวน 
      - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีใชFดําเนินการ 
      - รูปแบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาทิเช?น อปท.ดําเนินการเอง จFางเหมา ทํา
ร?วมกับทFองถ่ินอ่ืน 
      - ไม?ไดFดําเนินการในปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      - ไม?มีบริการสาธารณะ 
รายละเอียด ประกอบดFวย 
      ๒.๑ แบบ อบจ.๒-๑ (แบบสอบถามท่ี ๒.๑) การใหFบริการ
สาธารณะ ประกอบดFวย ๕ ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี ๑ ถนนและการระบายน้ํา 
ภารกิจท่ี ๒ คลอง/ลําธาร บ?อน้ํา และแหล?งน้ํา ภารกิจท่ี ๓ ไฟจราจร ไฟส?อง
สว?าง และป̀ายสัญญาณ ภารกิจท่ี ๔ การคมนาคมและขนส?ง ภารกิจท่ี ๕ ดFาน
ผังเมือง 
      ๒.๒ แบบ อบจ.๒-๒ (แบบสอบถามท่ี ๒.๒) การใหFบริการ
สาธารณะ ประกอบดFวย ๖ ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี ๖ การส?งเสริมการพัฒนาสตรี 
ภารกิจท่ี ๗ การส?งเสริมและการพัฒนาผูFสูงอายุ ภารกิจท่ี ๘ การส?งเสริม
คุณภาพชีวิตผูFพิการ ภารกิจท่ี ๙ การส?งเสริมคุณภาพชีวิตผูFติดเชื้อ/ผูFปbวยเอดส>
และผูFติดยาเสพติด ภารกิจท่ี ๑๐ การสาธารณสุขมูลฐาน ภารกิจ ๑๑ การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
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รองนายก อบจ.ยะลา   ๒.๓ แบบ อบจ.๒-๓ (แบบสอบถามท่ี ๒.๓) การใหFบริการสาธารณะ 
ประกอบดFวย ๒ การกิจ คือ ภารกิจท่ี ๑๒ การศึกษาในระบบ ภารกิจท่ี ๑๓ 
การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๒.๔ แบบ อบจ.๒-๔ (แบบสอบถามท่ี ๒.๔) การใหFบริการ
สาธารณะ ประกอบดFวย ๔ ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี ๑๔ การป̀องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภารกิจท่ี ๑๕ การจัดระเบียบชุมชน ภารกิจท่ี ๑๖ การจัดการความ
ขัดแยFง ภารกิจท่ี ๑๗ การป̀องกันอาชญากรรมและการกระทําผิด 
      ๒.๕ แบบ อบจ.๒-๕ (แบบสอบถามท่ี ๒.๕) การใหFบริการ
สาธารณะ ประกอบดFวย ๑ ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี ๑๘ ส?งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพ การท?องเท่ียว และการลงทุน 
      ๒.๖ แบบ อบจ.๒-๖ (แบบสอบถามท่ี ๒.๖) การใหFบริการ
สาธารณะ ประกอบดF วย  ๒  ภาร กิจ  คือ  ภาร กิจ ท่ี  ๑๙ การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอม ภารกิจท่ี ๒๐ การส?งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปWญญาชาวบFาน และโบราณสถาน 
จึงเสนอใหFสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาทราบ รายละเอียดตามผลการ
ประเมินตนเองท่ีแนบมาพรFอมนี้  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสมาชิกอภิปรายหรือสอบถาม เชิญครับ ไม?มีนะครับ ถFาไม?มี
สมาชิกอภิปรายหรือสอบถาม ต?อไป   
 ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   เชิญครับ เชิญท?านวรเกียรติ ครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  
ในวาระอ่ืน ๆ ก?อนอ่ืนก็ขอตFอนรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร>  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ีมาดูงานในวันนี้ครับ เม่ือนักศึกษามาแลFว ในฐานะ
เปSนครูบาอาจารย>ก็ขอแนะนําผ?านมายังส?วนตรงนี้ว?า ในสภาองค>การบริหาร
ส?วนจังหวัดนั้น นักศึกษาท่ีเขFามาฟWงการอภิปรายวันนี้ ถามว?าในกฎหมายท่ี
เก่ียวขFอง แมFแต?การแปรญัตติต?าง ๆ หรือเสนอญัตติ หรือขFอบัญญัติองค>การ
บริหารส?วนจังหวัดต?าง ๆ เอากฎหมายอะไรมาเก่ียวขFองท่ีมาอภิปราย ในส?วน
หนึ่งเปSนสมาชิกและเปSนอาจารย>สอนทางกฎหมายและทางรัฐศาสตร>นะครับ 
นักศึกษาอาจจะจําอาจจะออกขFอสอบก็ไดFนะครับ มาอยู?ตรงนี้แลFวเรานัก
กฎหมายหรือเปSนนักรัฐศาสตร>และนิติศาสตร> ในการประชุมครั้งนี้ ถามว?าการ
ประชุมครั้งนี้เราอาศัยกฎหมายหรือขFอบัญญัติอะไรบFางครับ ในการประชุมของ
สภาครั้งนี้กฎหมายท่ีมาเก่ียวขFองอันดับแรกคือ พ.ร.บ.องค>การบริหารส?วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดFวยขFอบังคับการประชุม
สภาทFองถ่ิน ๒๕๔๗  ท่ีเราเขFาประชุม  เราก็อาศัยระเบียบตรงนี้  เก่ียวกับ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ งบประมาณรายจ?ายท้ังหมดท่ีเสนอญัตติไปนั้น ในกฎหมายของเราท่ีประชุมครั้ง
นี้ ท่ีพิจารณาร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย เราก็อาศัยเก่ียวกับระเบียบ
ครับ กําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหFแก?องค>กรปกครองส?วนทFองถ่ิน 
ปP พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการจัดทํากิจการสาธารณะท่ีประชุมมันก็ครอบคลุมทุกเรื่อง
เก่ียวกับสาธารณูปโภค เก่ียวกับความอยู?ดีกินดี เก่ียวกับภัยพิบัติ ก็อาศัยอยู?ใน
กรอบอํานาจของ พ.ร.บ.องค>การบริหารส?วนจังหวัด ในมาตรา ๔๙ กําหนด
อํานาจหนFาท่ีองค>การบริหารส?วนจังหวัดไวF และไปโยงในส?วนท่ีว?า ถามว?าใน
ส?วนภาษีอากร ก็เก่ียวกับเรื่องการจัดสรรส?วนภาษีอากร จะมีกําหนดไวF ใน
มาตรา ๒๔ ครับ ดังนั้น กิจการสาธารณะท้ังหมดท่ีเราประชุมสภาแห?งนี้ เพ่ือ
อํานวยประโยชน>แก?ประชาชนท้ังหมด แต?ก็อยู?ในภายใตFนโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลเขามีนโยบายมาส?วนของจังหวัด จังหวัดกําหนดนโยบายทิศทาง และก็
องค>การบริหารส?วนจังหวัดก็ส?วนหนึ่ง ซ่ึงเปSนองค>กรปกครองส?วนทFองถ่ิน ก็
กําหนดทิศทางตามแผนพัฒนา ในส?วนนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาดูครับ ท่ีมาตรงนี้ก็
ยินดีดFวยครับท่ีมาฟWงการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท?านสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา)  เชิญท?านมะลาวี ครับ 
นายมะลาวี  บิงดอเลMาะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายมะลาวี  บิงดอเล/าะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง  
เรื่องท่ีผ?านคราวท่ีแลFวนะครับ เรื่องขอความอนุเคราะห>ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ ทางมFาลายและป̀ายเตือนจราจรนะครับ ดFวยทางโรงเรียนมาดา
อนุสรณ> ต้ังอยู?บFานเลขท่ี ๑๐๔/๑ ตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปSน
โรงเรียนท่ีติดถนนยะลา อบจ.๑๒๐๖ ซ่ึงเปSนช?วงเชFาและช?วงบ?าย เปSนช?วงเวลา
ท่ีเร?งด?วน ซ่ึงจะอันตรายต?อการขFามถนนของเด็กนักเรียนเปSนอย?างมาก เพราะ
ถFาหากเปSนผูFใชFถนนท่ีไม?เคยใชFเสFนทาง หรืออาจะขับข่ีโดยประมาท จะไม?รูFว?า
ทางเขFาทางออกโรงเรียนท่ีต้ังอยู?ในบริเวณนั้น และบริเวณหนFาโรงเรียนจะเกิด
อุบัติเหตุกับเด็กนักเรียนอยู?เสมอ ดังนั้น จึงใคร?ขอความอนุเคราะห>ทาง อบจ.ใน
การติดต้ังไฟสัญญาณไฟกระพริบ ทางมFาลายและป̀ายเตือนจราจร เพ่ือเตือนใหF
ผูFขับข่ีอย?างระมัดระวัง เพ่ืออนาคตของชาติต?อไป ตามท่ีผมดูในแบบสอบถาม
เม่ือตะก้ี แบบ อบจ.๒-๑ แบบสอบถามท่ี ๒/๒.๑ การใหFบริการสาธารณะ อยู?
ในภารกิจท่ี ๓ ไฟฟ̀าจราจรไฟส?องสว?างและป̀ายสัญญาณ ผมก็อยากจะฝาก
ท?านดูแลในเรื่องนี้ดFวยครับ เก่ียวกับเสFนทางมFาลายหนFาโรงเรียน ผมเขFาใจว?า
ถนนสาย อบจ.นั้น โรงเรียนเยอะหลายแห?งงบประมาณอาจจะไม?พอ แต?ว?าขอ
เสนอความคิดเห็นไปยังท?านนิดหนึ่งครับ ถFามีเสFนซ้ือเชือก ผมเห็นท่ีทํา ๆ อยู?
ตอนนี้  มีเชือกใหFรูFว?าจุดลดความเร็วหนFาโรงเรียน  ผมคิดว?าอาจจะดีข้ึน  แต?ว?า 
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นายมะลาวี  บิงดอเลMาะ ถนนสายนี้ ขออภัยท่ีตFองเอ?ยนามครับ ท?าน ผอ.กองช?าง ผ?านเกือบทุกวันถนน
สายนี้ เพราะว?าบFานท?านก็อยู?ละแวกนั้น อยู?ยุโปนะครับ ผมก็ฝากไปยังท?าน
ประธานแค?นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท?านสมาชิกเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับท?านมะดารี ครับ 
นายมะดารี  ยะยือริ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน  

กระผมนายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกรงปRนัง  ผม
ไม?มีเพ่ิมเติมของท?านมะลาวี แต?ว?ามีเฉพาะในพ้ืนท่ีของอําเภอกรงปRนัง กระผม
ขอขอบคุณผูFบริหาร โดยเฉพาะท?านนายก ท่ีมอบหมายใหFท?านเลขานุการ 
ท?านมูฮัมหมัดอามีน  มะทา ท่ีดูแล ผอ.กองช?าง  หรือว?ากองช?าง เพราะว?า
ท?านมูฮัมหมัดอามีน นั้น ในพ้ืนท่ีเขตกรงปRนังนั้นก็ ในหมู? ๗ รูFสึกว?าชาวบFานก็มี
ปWญหาเรื่องอาคาร ประมาณสองสามปPท่ีแลFวก็สรFางแลFว พอระยะหลังชาวบFาน
มีความเดือดรFอนจะสรFางปอเนาะ หรือสรFางโรงเรียน พอตอนนี้เขาเลี้ยงน้ําชา ก็
ไดFประมาณสองลFานเศษ ๆ ชาวบFานมีความรูFสึกว?า ถFาไม?มี อบจ.นั้น มีชาวบFาน
เฉพาะหมู?ท่ี ๗ ท่ีจัดเลี้ยงน้ําชานั้น ความลําบากของชาวบFานเขารูFสึกว?ามีความ
ลําบากจริง ๆ จะไดFสรFางอาคารเงินแค?สองลFานเศษไม?พอ หมู?บFานหมู?ท่ี ๗ มี
ความขัดแยFงเรื่องความคิดแตกต?างกัน ไม?ใช?ขัดแยFงเรื่องอะไร พอตอนไดFจัด
เลี้ยงน้ําชา ท?านนายกก็ไป ตอนหลังท?านเลขาฯ มูฮัมหมัดอามีน เขFาไป ไดF
แกFปWญหาอาคารท่ีสรFางแลFว ก็มาเพ่ิมอีกหนึ่งอาคาร ทําใหFชาวบFานมีความรูFสึก
ว?า รูFจัก อบจ.มากข้ึน  ตอนนี้ในฐานะเปSนสมาชิกสภา อบจ.  ชาวบFานบอกว?า
ถFาไม?มี สจ.เขาก็ลําบาก ก็ไม?มีอะไรมาก มาอธิบายแค?นี้ โดยเฉพาะท?านเลขาฯ 
มูฮัมหมัดอามีน ก็แกFปWญหาท่ีกรงปRนังนั้น ถูกจุด คือปWญหาท่ีขัดแยFง เขFาไปแกF 
และก็เรื่องถนน เรื่องท่ีสอง เขตหมู?ท่ี ๓ ถนนท่ีชํารุดระหว?างทางริมคลองเขต
รอยต?อกรงปRนังกับบันนังสาเรง  ซ่ึงตอนนี้อาคารเสร็จแลFว แต?ว?าเรื่องถนน
ท?านมูฮัมหมัดอามีน เลขาฯ นั้น เขFาไปดูแลFว แต?ว?ากําลังจะแกFไม?แกF ก็คิดว?าไม?
ชFาก็เร็ว เพราะว?าท?านไดFรูFปWญหาและก็การท่ีจะแกFปWญหานั้น ท?านก็ชํานาญ 
และเคยผ?านเรื่องนี้มายาวนาน เพราะเขาเคยเปSนผูFใหญ? เคยเปSน สจ. พอมา
เปSนเลขานุการนายก  รูFสึกว?าถนัดเรื่องนี้ สุดทFายผมขอฝากใหFผูFบริหารนั้น ใหF
ท?านมูฮัมหมัดอามีน ทํางานแบบมีความจริงใจ และจริงจัง 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เด๋ียวครับไม?ตFองเอ?ยชื่อนะครับ มาว?ากับประธานนะครับ อันโนFนไม?
เก่ียวครับ ตอนนี้ท?านอภิปรายกับท?านประธานสภาอยู? ท?านไม?ตFองเอ?ยชื่อบุคคล
ท่ีสามครับ เชิญครับ 

นายมะดารี  ยะยือริ   ครับ ตอนนี้ก็ฝากใหFท?านประธานใหFผูFบริหาร ขอขอบคุณครับ   
ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท?านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท?านมะลาวี  ครับ 
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นายมะลาวี  บิงดอเลMาะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน
กระผมนายมะลาวี  บิงดอเล/าะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง  
เม่ือสักครู?ชาวบFานโทรมา กระผมในนามตัวแทนของพ่ีนFองประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีก็ตFองขอขอบคุณท?านฝbายผูFบริหารและก็ท?านเจFาหนFาท่ีท่ีไดFส?งเจFาหนFาท่ีไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนะครับท?านประธาน ในนามตัวแทนของพ่ีนFองประชาชนก็
ตFองขอบคุณท?านฝbายบริหารและก็ท?านเจFาหนFาท่ีท่ีไดFส?งเจFาหนFาท่ีลงพ้ืนท่ีไป
ภารกิจในพ้ืนท่ี ตอนนี้ก็เปSนพ้ืนท่ีถนนเปSนหลุมเปSนบ?อในเขตพ้ืนท่ีของกระผม 
แถวยุโป ตาเซะครับ ผมก็ตFองขอขอบคุณในครั้งนี้ดFวยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับสมาชิกท?านอ่ืนครับ มีอีกไหมครับ เชิญท?านเฉลิมพล ครับ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน กระผม

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมือง 
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาของเรานั้น มีบทบาทมีหนFาท่ี และก็ค?อนขFางท่ี
จะไดFรับคําชื่นชมจากสมาชิกโดยเฉพาะในหFาจังหวัดชายแดนนะครับ ผมเอา
วารสารมาดูหลาย ๆ ครั้งแลFว อยากจะใหFเพ่ิมเติม ประเด็นท่ีเปSนผลงานอันเปSน
สาระสืบเนื่องนะครับ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเกษตร และก็กิจกรรมในการ
พัฒนา เหตุผลท่ีผมอยากใหFเพ่ิมเติมตรงนี้ เพราะว?า เหมือนอย?างเม่ือตะก้ีเพ่ือน
สมาชิกท?านมะดารี ขออนุญาตท่ีเอ?ยนาม ไดFกล?าวถึงผลงานท่ีองค>การบริหาร
ส?วนจังหวัดไดFดําเนินการ ในการบริการสาธารณะ ดูว?ามันจะเปSนมรรคเปSนผล
นะครับ แลFวเปSนผลงานท่ีน?าจะตFองสําแดงใหFกับสมาชิกอ่ืน ๆ ไดFทราบ ถFาเรา
บรรจุขFอมูลข?าวสารอันเปSนสาระ ผมแลว?ามันจะสะทFอนใหFเห็นว?า เราแมFจะอยู?
ในจังหวัดชายแดน แต?ว?าการดําเนินการขององค>การบริหารส?วนจังหวัดนั้น เรา
ไดFทําไปตามอํานาจหนFาท่ีและทําอย?างเต็มกําลัง ไม?ว?าจะเปSนอุทกภัย วาตภัย 
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยืนหยัดอยู?เคียงขFางพ่ีนFองประชาชนอย?างท่ัวถึง 
รวดเร็ว ตรงนี้อยากจะใหFเพ่ิมเติมเขFาไปในวารสารใหFมากข้ึน ถึงขนาดว?าถFาเพ่ิม
หนFาไดFนะครับ ผมไปจังหวัดปราจีนบุรี เม่ือไม?ก่ีวันนะครับ ทางสมาชิกสภาทาง
โนFนเขาถามถึง ผมเลยไปบุรีรัมย>เขาก็ถามถึง และในส?วนกลางส?วนภาคอีสาน
เขาชื่นชมจังหวัดยะลา ซ่ึงเขามองว?าจังหวัดยะลาเปSนจังหวัดท่ีถูกกล?าวขวัญใน
เชิงบวก ท้ังผลงาน ท้ังตัวของส?วนฝbายบริหาร ไดFรับคําชื่นชมเปSนภาพกวFางมาก 
เพราะฉะนั้น สื่อสารของเรามีหนึ่งเดียวก็คือวารสารท่ีเราส?งไปท่ัว อยากใหFเติม
สาระสําคัญท่ีอ?านถึงแลFว เม่ือคิดถึงจังหวัดยะลา อยากใหFคิดถึงองค>การบริหาร
ส?วนจังหวัดดFวย ขอบคุณนะครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีอีกไหมครับ ถFาไม?มี เชิญท?านนายก ครับ  
นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูFทรงเกียรติทุกท?าน

กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ประเด็นแรกผมอยากจะขอบคุณ 
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นายก อบจ.ยะลา เพ่ือนสมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาทุกท?านนะครับ ท่ีไดFใหFความ
เห็นชอบในหลักการในร?างขFอบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปPงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยเอกฉันท>นะครับ ซ่ึงทางฝbายบริหารก็จะพยายามนํา
งบประมาณท่ีปรากฏอยู?ในขFอบัญญัติปP ๖๒ ไปใชFใหFเกิดประโยชน>ใหFมากท่ีสุด
แลFวก็สามารถสนองภารกิจขององค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา และก็สามารถ
สนองความตFองการของพ่ีนFองประชาชนไดFอย?างแทFจริงนะครับ ในเรื่องประเด็น
ท่ีสอง ในเรื่องท่ีท?านสมาชิกไดFเสนอในวาระอ่ืน ๆ ในเรื่องของถนนท่ีอยู?ในความ
รับผิดชอบของ อบจ. และก็ผ?านชุมชน ผ?านโรงเรียน ทําใหFผูFปกครองนักเรียนมี
ความเสี่ยงต?อการท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะรถราท่ีผ?านไปผ?านมาไม?มีขFอสังเกตว?า 
เปSนโรงเรียน อยากจะใหFทาง อบจ. ไปดําเนินการในเรื่องของไฟกระพริบ ใน
เรื่องของทางมFาลาย อันนี้ก็มอบหมายใหFทาง ผอ.กองช?าง เปSนผูFรับเรื่องไป ซ่ึง
ในเรื่องของไฟกระพริบ เนื่องจากถนนของ อบจ. มีอยู? ๘๐ กว?าสาย เราก็ต้ัง
งบประมาณทุกปP มีแรกเราต้ังไวF ๓ ลFาน ก็ไปดําเนินการในพ้ืนท่ีของอําเภอรา
มัน อําเภอยะหา ปP ๖๑ เราก็ต้ังอีก ๑ ลFาน ก็ไปดําเนินการในพ้ืนท่ีของอําเภอ
บันนังสตา และก็ของอําเภอธารโต ปPนี้เราต้ังอีก ๑ ลFาน ก็คงจะไปดําเนินการใน
พ้ืนท่ีอําเภอเมือง แลFวก็อยากจะฝากทาง ผอ.กองช?าง ว?าจุดไหนท่ีท?านสมาชิก
สภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดนําเสนอว?า อยากจะใหFมีไฟกระพริบ และก็ทาง
มFาลาย ก็ไปดูในเรื่องของความเดือดรFอน ถFาเปSนหนFาโรงเรียน เราก็ควรท่ีจะ
ดําเนินการใหFเกิดความปลอดภัยมากข้ึน ก็คิดว?าไม?มีปWญหาเรื่องนี้ ในส?วนของ
งบประมาณก็มี แต?อยากจะฝากท?านสมาชิกอย?างหนึ่งว?า เม่ือเราไปดําเนินการ
ในเรื่องของไฟกระพริบแลFว สิ่งท่ีเปSนปWญหาของ อบจ.ก็คือ เนื่องจากว?าบางครั้ง
ทางแยก ทางสามแยก ทางสี่แยกอะไรต?าง ๆ ท่ีเราเห็นว?าจําเปSนท่ีจะตFองมีไฟ
กระพริบ แต?เนื่องจากว?าทางแยกเหล?านั้นมันอยู?ในพ้ืนท่ีห?างไกล อยู?ไกลจาก
ชุมชน เม่ือไปต้ังเดือนสองเดือนหรือสี่หFาเดือน มันก็จะมีความเสียหาย เสียหาย
ไม?ใช?ว?าเสียหายเพราะอุปกรณ> แต?เสียหายเพราะมีคนท่ีไม?ค?อยมีความคิดใน
เรื่องท่ีจะช?วยกันรักษาสิ่งท่ีเปSนสิ่งท่ีมีประโยชน> และเปSนทรัพย>สินทางราชการ 
ก็คือ จะไปขโมยแบตเตอร>รี่ท่ีอยู?ในชุดอุปกรณ> เม่ือไม?มีแบตเตอร>รี่ไฟมันก็ไม?
กระพริบ เพราะฉะนั้น มันจะมีไฟเฉย ๆ แต?ไม?กระพริบ มันก็ไม?มีประโยชน> 
เพราะฉะนั้น ฝากท?านสมาชิกสภา อบจ.ช?วยดูแลดFวย โดยเฉพาะไฟท่ีจะเกิด
ใหม?หนFาโรงเรียนตFองฝาก สจ.ท?านมะลาวี ช?วยดูแลดFวย อย?าไปสองสามวันแลFว
ก็แบตเตอร>รี่หาย ฝากท?าน สจ.ช?วยดู เราก็สํารวจอยู?ตอนนี้ เราสํารวจแลFวก็มีท่ี
เสียหาย ๒๐ กว?าจุด ท่ีเสียหายก็เพราะถูกขโมยในเรื่องของแบตเตอร>รี่ ข้ันตอน
ต?อไปนั้นเขาก็จะมีการพัฒนารูปแบบ แบตเตอร>รี่อาจจะอยู?ในส?วนท่ีไม?สามารถ
จะแกะออกมาไดFอะไรต?าง ๆ ก็พยายามดูอุปกรณ>ท่ีมันเหมาะสมกับบFานเรานะ 
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นายก อบจ.ยะลา ครับ อันท่ีสอง ในเรื่องของชาวบFานทําหนังสือมาท่ี อบจ.ใหFไปดําเนินการทําลูก
คลื่น ตามหนFาโรงเรียน ตามพ้ืนท่ีชุมชน แต?ลูกคลื่นนี้ มันมีปWญหา ก็คือว?า
ชาวบFานท่ีตFองการส?วนหนึ่ง ชาวบFานท่ีไม?ตFองการส?วนหนึ่ง และก็รถราสัญจรไป
มานั้น บางทีเขามารFองเรียนกับ อบจ.ว?า ถนน อบจ.ทําไมลูกคลื่นมันเยอะจัง 
ขับรถก็ไม?สะดวก ซ่ึงพ้ืนท่ีโรงเรียน พ้ืนท่ีมัสยิด พ้ืนท่ีย?านชุมชนมันอยู?ใกลF ๆ 
กัน เพราะฉะนั้น เขาบอกว?าหนFามัสยิดก็ตFองการลูกคลื่น หนFาโรงเรียนก็
ตFองการลูกคลื่น พ้ืนท่ีชุมชนก็ตFองการลูกคลื่น เพราะฉะนั้น ลูกคลื่นพอขับรถ
มามันก็กระเดFง ๆ ระยะทางมันกระชั้นชิดเกิน อันนี้ก็เปSนปWญหาเหมือนกัน ก็
อยากจะดูว?าพ้ืนท่ีไหน อย?างเช?น สจ.มะลาวี บอกว?าเอาเชือกก็ไดF เอาเชือกไป
ต้ัง ถFาเชือกเยอะ ๆ อีกชาวบFานท่ีขับรถไปมา คนนอกพ้ืนท่ีเขาไม?เคยชิน เขามี
ความรูFสึกว?าไม?สะดวกหรืออาจจะเกิดความปลอดภัย อันนี้เราก็พยายามทําใหFดี
ท่ีสุด บางสายทําไปแลFว อาทิตย>สองอาทิตย>ตFองใหFช?างไปเอาออก เพราะบอก
ว?าขับมอเตอร>ไซค>เจอลูกคลื่น คนเฒ?าคนแก?ลFม ขาหัก มือหัก อยู?โรงพยาบาล 
อบจ.จะรับผิดชอบยังไง ผมบอกว?าช?าง กองช?างเขาจะไปดําเนินการทําเปSนลูก
คลื่นนั้น หนึ่งตFองมาจากการรFองขอของพ่ีนFองประชาชนท่ีอยู?ในพ้ืนท่ีตรงนั้น 
แลFวก็ถFาอยู?เฉย ๆ เราจะไปดําเนินการโดยพละการ เราไม?เคยทํา เพราะฉะนั้น 
ถนนสายนั้นมีท่ีมาท่ีไป ก็คือ ชาวบFาน ผูFนําทFองท่ี มานําเสนอกับ อบจ.ว?า เด็ก
ไปโรงเรียนและก็คนไปมัสยิด รถราวิ่งไปมานั้นเร็ว เพราะฉะนั้น อยากไดFลูก
คลื่น พอเราไปดูลูกคลื่นหนFามัสยิด ไปอีกนิดมันก็เปSนโรงเรียน ไปอีกนิดก็เปSน
โรงเรียนตาดีกา ไปอีกนิดก็เปSนชุมชน เพราะฉะนั้น ลูกคลื่นถนนนครึ่งกิโลเมตร 
ลูกคลื่นเจ็ดแปดลูก มันก็ทําใหFคนท่ีไปมา ไม?อยากผ?านแลFวถนนนั้นลูกคลื่นมัน
เยอะอะไรต?าง ๆ หรือชาวบFานเด๋ียวไม?ผ?านลูกคลื่น ลูกคลื่นอยู?บนถนนแต?
พยายามข่ีมอเตอร>ไซค>ใหFมันอFอมลูกคลื่น พออFอมลูกคลื่นมันก็เลยเขFาบFานไปชน
ของท่ีต้ังอยู?หนFาบFานอะไรต?าง ๆ มันก็เกิดอุบัติเหตุ คือ ถFาข้ึนลูกคลื่นแลFวก็มัน
ไม?สะดวกก็พยายามอFอมลูกคลื่น มันก็เกิดอุบัติเหตุไดF อยากจะชี้แจงว?า ไฟ
กระพริบนั้น เรามีงบประมาณต้ังแลFว ก็จะไปสํารวจว?าจุดไหนท่ีเหมาะสม 
อย?างเช?นท่ีท?าน สจ.เสนอ แลFวอยากจะฝาก สจ.ว?า ช?วยไปบอกชาวบFานดFวยว?า 
ไปดําเนินการแลFว มันจะมีแบตเตอร>รี่ ซ่ึงถFาคนไปขโมยเอาแบตเตอร>รี่ไปขาย 
มันก็ไดFหลายพัน เพราะฉะนั้น เด็ก ๆ วัยรุ?น เยาวชนอะไรต?าง ๆ ท่ีติดยา ใบ
กระท?อมอะไรต?าง ๆ เขาก็จะเล็งสิ่งเหล?านี้ เพ่ือท่ีจะนําไปขายใหFไดFเงินและก็ไป
ซ้ือในสิ่งท่ีเปSนน้ํากระท?อมบFาง ยาบFาบFาง อะไรต?าง ๆ อันนี้เปSนเรื่องท่ีเรา
จะตFองช?วยกันดูแล เพราะว?าไปขายไดFพันสองพัน แต?ความเสียหายแทนท่ีจะใชF
สิ่งเหล?านี้ใหFเกิดประโยชน>ไดFหลาย ๆ ปP ตามอายุการใชFงานในเรื่องของ
แบตเตอร>รี่อย?างนFอยก็สองปP แต?เราไปถอดมันก็ใชFงานไม?มีแบตเตอร>รี่ไฟก็ไม? 
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นายก อบจ.ยะลา กระพริบ อันนี้ก็อยากจะฝากดFวย อันท่ีสองก็จะพิจารณาเปSนชุมชนไปว?า
ชาวบFานเขาอยากไดFไหมเชือกนั้น ถFาเขาอยากไดFก็จะไดFดําเนินการ แต?ตFองไป
ถามชาวบFาน เพราะบางครั้งไปดําเนินการแลFว ชาวบFานเขาไม?เอา ก็ตFองไปเอา
ออก อีกส?วนหนึ่งท่ีอยากจะชี้แจงเพ่ิมเติมก็คือ ในเรื่องวารสารศรีญาลอ ซ่ึงเราก็
ไดFต้ังงบประมาณในหมวดของการประชาสัมพันธ>เผยแพร?นั้น ทุกปP แลFวก็ออก
เดือนละเล?ม ก็พยายามท่ีจะใหFบรรณาธิการไปดูเนื้อหาและรูปแบบ ไม?มีการ
ตายตัว หนFานั้น บทนั้นบทนี้ บทอะไรต?าง ๆ นั้น มันไม?ไดFตายตัว เพราะฉะนั้น 
เราเห็นว?าสิ่งใดท่ีเปSนประโยชน> ก็สามารถท่ีจะนํามาบรรจุในวารสารของเราไดF 
ก็อาจจะเพ่ิม ผอ.กองกิจการสภาฯ มาใหม? ก็อาจจะมีหนFาสองหนFา ใหFทางกอง
กิจการสภาฯ เขาไปดําเนินการ เสียงจากสภาก็ไดF เสียงสะทFอนจากสภา หรือ
อะไรต?าง ๆ ก็ใหFทาง ผอ.กองกิจการสภาฯ เขารับผิดชอบไปสักหนFาสองหนFา 
เพ่ือท่ีจะใหFเนื้อหาสาระเปSนไปตามท่ีท?านสมาชิกไดFพูดถึง วารสารไม?มีรูปแบบท่ี
ตายตัว เพราะฉะนั้น ใครมีสาระอะไรก็พยายามดําเนินการไดF ฉบับนี้เต็มไม?
สามารถบรรจุไดF เนื้อหานี้เอาไปฉบับหนFาก็ไดF สมาชิกก็เคยลงวารสารแต?ละ
คนเราก็สัมภาษณ>ลงวารสาร ตอนนี้ลงกันคนละสองรอบ ต?อไปก็อาจจะลงอีก 
เพราะอาจจะมีเรื่องอ่ืนพูดอีกก็ไดF ไม?มีปWญหาไม?ใช?ว?า ลงแลFวต?อไปไม?มีแลFวเรื่อง
ของสมาชิก ต?อไปก็อาจจะมีหรือว?าใครมีความประสงค>ตFองการจะมาลงวารสาร 
ไม?ตFองเรียงลําดับ ใครมีความพรFอมก?อนมานําเสนอ ทางบรรณาธิการเราจะพูด
เรื่องนี้ จะสัมภาษณ>เรื่องนี้อะไรก็ว?ากันไป แต?ก็ตFองเปSนเรื่องท่ีเปSนบวกใหFกับ 
อบจ. เพราะเราประชาสัมพันธ>ในเรื่องดี ๆ ไม?ใช?ประชาสัมพันธ>ในเรื่องท่ีไม?ดี
ของเราแลFวไปลงหนังสือ อันนี้ก็ไม?ไดF ก็ตFองมีการตรวจก?อน ไม?ใช?ว?าทุกเรื่องลง
ไดF เด๋ียวไปลงว?า อบจ.ไม?ดูแลถนนเปSนหลุมเปSนบ?ออะไรต?าง ๆ อันนี้สัมภาษณ>
อย?างนี้อาจจะไม?ไดFลงนะครับ ขอขอบคุณท?านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ีไดF
เห็นชอบในหลักการ และก็คิดว?าในวาระ ๒ วาระ ๓ ทางฝbายบริหารก็คงจะ
ไดFรับความกรุณาจากเพ่ือนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ท?านสมาชิกอภิปรายพอสมควรแลFวนะครับ ยังมีอีกไหมครับ สําหรับ
ผมขอฝากใหFท?านผูFดูแลในเรื่องของโครงการต?าง ๆ เช?น ในเรื่องหนังสือครับ 
หนังสือเชิญร?วมงาน ร?วมเปSนเกียรติ ผมถูกท?านสมาชิกตําหนิว?าแจFงล?าชFา บางที
งานพรุ?งนี้ผมไดFรับวันนี้เอง แต?หนังสือออกมาหลายสิบวันแลFว ถFาอย?างนั้นผม
ขอฝากท?าน ผอ.กอง แต?ละกองนะครับ ช?วยส?งใหFผมอย?างนFอยก?อนงานสักสาม
วันนะครับ ผมจะไดFแจFงใหFท?านสมาชิกทราบ การท่ีสมาชิกจะมาร?วมหรือไม?มี
มาร?วมเปSนอีกเรื่องหนึ่ง แต?ผมไดFวันนี้ผมก็แจFงไลน> ทางสมาชิกก็บอกว?าไม?ไดF
เปRดวันนี้ ผมจะไลน>ไปก?อนสักสามวัน ขอเรียนท?านช?วยส?งใหFผมล?วงหนFาสักวัน
สองวันนะครับ ผมถูกสมาชิกตําหนิแลFวครับ ว?าทําไมไลน>ชFา ครับตFองฝากไวFนะ  




